

**NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2362* /NHCS-TDNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2011

V/v cho vay bổ sung đối với lao động đi xuất khẩu lao động tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước hạn

Kính gửi: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 625/NHCS-QLN của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ngày 17/3/2011 về việc xử lý nợ rủi ro đối với lao động phải về nước trước hạn; nhằm giải đáp thắc mắc của một số chi nhánh và thống nhất trong việc chỉ đạo trong toàn quốc về việc xử lý nợ rủi ro và xem xét cho vay bổ sung để thực hiện đối với những khách hàng được tiếp tục đi lao động có thời hạn tại nước khác theo chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của số lao động từ Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước hạn. Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện như sau:

Tất cả các trường hợp người lao động đi XKLD tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước thời hạn, theo văn bản số 625/NHCS-QLN của Tổng giám đốc NHCSXH ngày 17/3/2011 thì đều thực hiện việc thanh lý Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp XKLD và nhận lại tiền phí dịch vụ, tiền phí môi giới tương ứng với số tháng người lao động về nước trước hạn và toàn bộ tiền đặt cọc (nếu có). Đối với người lao động đã vay vốn NHCSXH thì đây là khoản tiền vay của NHCSXH. Vì vậy, NHCSXH nơi cho vay phối hợp và yêu cầu tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV đôn đốc người vay trả ngay cho NHCSXH số tiền được nhận này; đồng thời động viên, đôn đốc người vay và gia đình có kế hoạch trả tiếp số nợ còn lại hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định hiện hành đối với trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Trường hợp, người lao động về nước trước hạn do nguyên nhân khách quan (như: doanh nghiệp tiếp nhận lao động bị phá sản, giải thể hoặc bị ảnh hưởng của khủng hoảng chính trị - kinh tế), nếu còn dư nợ và có nhu cầu tiếp tục vay vốn để đi xuất khẩu lao động ở nước khác thì NHCSXH có thể xem xét cho vay tiếp một khoản vay mới ngoài số dư nợ của người vay cũ để giúp người lao động có điều kiện đi làm việc ở nước ngoài và có nguồn trả nợ Ngân hàng cả nợ cũ và nợ mới. Việc cho vay khoản vay mới, ngoài các thủ tục theo quy định hiện hành phải có thêm các điều kiện sau:

a. Có bản “Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” hoặc giấy tờ khác chứng minh người lao động về nước trước hạn.

b. Người vay đã sử dụng toàn bộ các khoản tiền được nhận lại khi thanh lý Hợp đồng lao động theo khoản vay trước (được nêu cụ thể trong Thanh lý hợp

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm: tiền phí dịch vụ, tiền phí môi giới, tiền đặt cọc,...) để trả nợ NHCSXH.

c. Đã hoàn tất các thủ tục theo quy định về xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan với NHCSXH (như gia hạn nợ, khoan nợ...).

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo Tổng giám đốc xem xét, giải quyết. / Nguyễn Văn Lý

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước- Bộ LĐ-TB&XH;
- Tổng giám đốc, các Phó TGD;
- Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng;
- Các Ban nghiệp vụ tại HSC;
- TT Đào tạo, TT CNTT;
- Lưu: VT, TDNN.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Lý